

"บิกตุ"สั่งออมสินแก้หนี้ช่วยครู-ชรก.1 ล้านราย มูลหนี้ 6.2 แสนล้าน

■ นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ. 2563

บิกตุสั่ง "ออมสิน" เร่งแก้หนี้ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ 1.1 ล้านราย มูลหนี้ 6.2 แสนล้านบาท หวังคนไทยหนีท่วม ด่านชาติชายเดงรับ เตรียมช่วยลดดอกเบี้ยหนี้ เริ่มใช้เดือนมี.ค.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเดินทางมอบนโยบายแก่นักการออมสินว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากกำชับให้นักการออมสินเร่งช่วยเหลือหนี้สินให้กับกลุ่มข้าราชการอย่างจริงจัง เพราะเรื่องหนี้คนไทยมีสิ่งสมมานาน บางคนมีภาระมาก และแทบไม่มีทางใช้คืนได้เลย โดยออมสินจะต้องไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ว่าจะช่วยได้อย่างไรให้สามารถกลับมาเย็นได้อีกครั้ง แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการภายใต้กรอบและเกณฑ์ที่เหมาะสม

“หลังจากนี้ออมสิน จะต้องดูว่าจะเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มไหนก่อน โดยจะเริ่มจากข้าราชการ และจะต้องนำเรื่องไปคุยกับแบงก์ชาติ รวมถึงกระทรวงการคลังว่าจะต้องให้คลังช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ส่วนปัญหาหนี้บัตรเครดิต ก็เป็นอีกส่วนที่จะต้องดู เพราะหนี้ก้อนนี้คนกู้มาใช้เกินความจำเป็น บางคนมีบัตรถึง 9 ใบ แถมยังถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเยอะ ก็ต้องเข้าไปดูว่าจะช่วยปรับลดตรงไหนบ้าง ไม่ใช่แบงก์อยากขาดแพงๆ แล้วมาบวกเพิ่มเป็นกำไร”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการทั้งสิ้น 1.18 ล้านราย แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจรวม 600,129 ราย คิดเป็น 51% รองลงมาเป็นครู 489,060 ราย หรือคิดเป็น 41% ทหาร 48,052 ราย คิดเป็น 4% และตำรวจ 45,941 ราย คิดเป็น 4% โดยคิดเป็นเงินกู้รวม 629,138 ล้านบาท เป็นเงินกู้ของข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ 185,722 ล้านบาท บุคลากรทางการศึกษา 394,927 ล้านบาท ตำรวจ 28,064 ล้านบาท และทหาร 20,425 ล้านบาท

“หนี้ของกลุ่มข้าราชการถือเป็นกลุ่มใหญ่ โดยหนี้เฉพาะของออมสินมีกว่า 6.2 แสนล้าน เมื่อรวมกับธนาคารอื่น และหนี้จากสหกรณ์จะมีเกิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งแนวทางการช่วยผ่อนปรนหนี้ให้กับข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ เบื้องต้น จะมีการยืดเวลาการชำระหนี้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบเครดิตเงินคืน เพื่อนำไปใช้หักเงินต้นให้กับลูกหนี้ที่มีการผ่อนชำระหนี้ดี โดยจะขอเวลา 1-2 สัปดาห์ ทำการบ้านและนำเสนอรมว.คลัง และคาดว่าจะเริ่มใช้มาตรการได้ภายใน 1 เดือน ช่วงเดือนมี.ค.นี้”

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563](#)